



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2567

เรื่อง	สื่อ
1. ตลาดรัฐพีชโลก ครึ่งหลังพุดเดือด! ห่วงเทอร์ควอร์ ทูบเกษตรกรไทยเดี้ยง	ฐานเศรษฐกิจ
2. 'ธรรมนัส'ดันศูนย์ปลาช่อนทะเล	ข่าวสด
3. ธรรมนัสลุยแก้ปัญหามะพร้าวพังบ้าน	มติชน
4. ฉก.พญานาคราชยึดผลไม้เถื่อน	ข่าวสด (กรอบบ่าย)
5. แฉแก๊งหมื่นล้านเจ้าเล่ห์ แหกตอหน้าเข้า 'ปลาแซ่แข็ง' ตะลึง1,040ตู้ ส่งร้านปิ้งย่าง	เดลินิวส์
6. 'สุชาติ'เตรียมแผนดูแลมังคุด มอบ2หมื่นกล่องช่วยลดต้นทุน	มติชน
7. 30 ปีพิสูจน์พลังชุมชนฟื้นคืนป่าน้ำกุ่ม คืนแหล่งอาหาร แหล่งน้ำ แหล่งเรียนรู้	เดลินิวส์
8. 'กระท้อน'ของดีลพบุรี อร่อยเปรี้ยวอมหวาน การันตีคุณภาพมาตรฐานGI	มติชน
9. รายงาน: เทียวฉ่ำฤดูฝน'ชัยภูมิ' อันซีน'ทุ่งดอกกระเจียวบาน' สุดยอดทิวลิป...	มติชน
10. คอแล่ม: บ้านเมืองของเรา: เป้าลมในการผลักดันจีดีพีให้โต3%ในปี2567	ฐานเศรษฐกิจ

\*\*\*\*\*

# ตลาดธัญพืชโลก

**ครึ่งหลังฟัดเดือด!**

## ห่วงเทรดเดอร์ ทูบเกษตรกรไทยเดี้ยง

ตลาดธัญพืชโลก ครึ่งปีหลังระอุ บราซิลส่งเก็บภาชีส่งออกข้าวโพด-ถั่วเหลือง อินเดียนำเข้าข้าวสาลี ขณะตุรกีแบนนำเข้า 4 เดือนป้องเกษตรกรในประเทศ จับตาสงครามการค้าสหรัฐ-จีนรอบใหม่ ดันธัญพืชนอกทะเลไทย กังวลรัฐเอาใจโรงงานอาหารสัตว์ยกเลิกมาตรการ 3:1 “ชาวไร่-พ่อค้า” ผวาถอดดอกกันเจ๊ง

“ฐานเศรษฐกิจ” ยังคงติดตามการประชุมหรือแนวทางการจัดทำโครงสร้างราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้มีความสอดคล้องกับต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จัดโดยกรมการค้าภายใน ที่ได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** สภาเกษตรกรแห่งชาติ สมาคมการค้าพืชไร่ และสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เพื่อให้เกิดความสมดุลทุกฝ่าย

แหล่งข่าวจากวงการค้าพืชไร่ เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า แนวโน้มในครึ่งปีหลัง 2567 สถานการณ์ตลาดธัญพืชโลกไม่เป็นผลดีกับผู้ค้าและชาวไร่ มันสำปะหลัง รวมถึงชาวไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ของประเทศไทย เนื่องจากนโยบายรัฐบาลของแต่ละประเทศจะปกป้องเกษตรกรของตนเอง และเพิ่มการส่งออกซึ่งจะทำให้มีธัญพืชราคาถูกลงทะลักเข้าไทยเพิ่มขึ้น อาทิ ตุรกีประกาศห้ามนำเข้าข้าวสาลี ในช่วงเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อปกป้องเกษตรกรผู้ปลูก แต่ยังเป็นผู้ส่งออกลำดับที่ 5 ของโลก

ส่วนรัฐบาลบราซิลมีการเรียกเก็บภาชีส่งออกข้าวโพด และถั่วเหลือง ทำให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนเพิ่ม ขณะที่เกษตรกรยอมขายสินค้าในราคาต่ำลงเพื่อแข่งขันส่งออกกับเจ้าตลาด (สหรัฐอเมริกา) ซึ่งสภาต่อเกรสของบราซิลมีความพยายามจะล้มนโยบายดังกล่าว แต่ยังทำไม่สำเร็จ

ขณะที่อินเดียออกรายงานประมาณการผลิตข้าวสาลีรอบใหม่ในประเทศมีปริมาณเพิ่มขึ้น ทำให้ลดพึ่งพาการนำเข้า จากนโยบายเดิม (ก่อนการเลือกตั้ง) ประกาศต้องการซื้อข้าวสาลีเก็บสต็อกเพื่อความมั่นคงทางอาหารเป็นครั้งแรกในรอบ 6 ปี ประมาณ 17 ล้านตัน ดังนั้นเมื่ออินเดียผู้ซื้อรายใหญ่ของโลกเปลี่ยนนโยบายจึงมีผลทำให้ผลผลิตข้าวสาลีเกินความต้องการมากขึ้นไปอีก

“นอกจากนี้จากสงครามการค้าสหรัฐ-จีน รอบใหม่ ที่สหรัฐประกาศปรับขึ้นภาษีสินค้าจีนหลายรายการในอัตรา 25-100% ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึงปีหน้า ส่งผลให้จีนลดการซื้อและนำเข้าสินค้าเกษตรจากสหรัฐ เพื่อตอบโต้ ซึ่งจากการประเมินจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรของสหรัฐมูลค่าสูงถึง 27 พันล้านดอลลาร์ในอนาคต ส่วนทางผลผลิตพื้นที่ปลูกถั่วเหลือง และข้าวสาลีในสหรัฐเพิ่มมากขึ้นจากที่ลงทะเบียนเอาไว้”

## อุปสรรคมาตรการด้านธัญพืชโลก

**บราซิล**  
เก็บภาษีส่งออกสินค้า  
ข้าวโพด, ถั่วเหลือง

**ตุรกี**  
ห้ามนำเข้า  
ข้าวสาลี 4 เดือน

**อินเดีย**  
ผลผลิตข้าวสาลี  
ในประเทศเพิ่ม  
ลดพึ่งพานำเข้า

**จีน-สหรัฐฯ**  
จีนลดการซื้อสินค้า  
เกษตรจากสหรัฐฯ  
ตอบโต้สหรัฐฯ  
เก็บภาษีนำเข้าสินค้าสูง

**ราคาข้าวโพดในประเทศ สูงสุด**

**อันดับ 1** ซีพีเอฟ (ราชบุรี) ความชื้นไม่เกิน 18% ราคา 12.25 บาท/กก.

**อันดับ 2** เบกาโกร พระประแดง ราคา 12.20 บาท/กก.

ที่มา : "ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวม

แหล่งข่าว กล่าวอีกว่า จากสถานการณ์ราคาธัญพืชโลกที่อ่อนตัวลงมาก ส่วนหนึ่งจะทำให้ผู้นำเข้าธัญพืชของไทยเกิดแรงจูงใจที่อยากจะขอยกเลิกมาตรการของภาครัฐ ที่บังคับให้ต้องซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ 3 ส่วน จึงจะนำเข้าข้าวสาลีได้ 1 ส่วน (มาตรการ 3 : 1) อ้างเหตุผลทำให้ต้นทุนและราคาอาหารสัตว์แพง และทำให้กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์เดือดร้อน ประสบปัญหาขาดทุนและไม่สามารถประกอบอาชีพได้ มองว่าไม่เป็นเรื่องจริง ซึ่งหากย้อนไปในช่วงที่มีการยกเลิกมาตรการ 3 : 1 ข้าวคราวก่อนหน้านี้ อาหารสัตว์ก็ไม่ได้มีการปรับลดราคา และยังคงมีการส่งออกในปี 2567 ช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจถึง 3 แสนล้านบาท ดังนั้นเกรงว่าจะมีการนำเรื่องนี้มาใช้เป็นเครื่องมือยกเลิกมาตรการ ซึ่งจะเป็นการเอื้อประโยชน์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง

ขณะที่นายสุเทพ หันคำ เกษนนำตัวแทนเกษตรกรชาวไร่น้ำลำปะหลัง จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ได้นำเกษตรกรร่วม 50 คนจากนครราชสีมา ไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี (11 มิ.ย.67) เพื่อให้รัฐบาลคงมาตรการ 3:1 อย่าเปิดทางให้นำเข้าข้าวสาลีอย่างเสรี เพราะหากนำเข้ามามากจะทำให้โรงงานอาหารสัตว์เล็กใช้มันเส้น ข้าวโพด และกากมันสำปะหลังในประเทศ ทำให้วงจรการผลิตของเกษตรกรได้รับผลกระทบ ซึ่งในวันนั้น นายสมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และอธิบดีกรมการค้าภายในได้มารับเรื่องและรับปากว่าจะทำเพื่อปกป้องเกษตรกร และจะยังคงมีมาตรการ 3:1

## 'ธรรมนัส' ดันศูนย์ปลาช่อนทะเล

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. ที่ท่าเรือแหลมทราย ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมช.เกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ และรับฟังปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยพบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาช่อนทะเลและประมงพื้นบ้านแหลมทราย เชื่อมชมกระชังเพาะเลี้ยงปลาช่อนทะเลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาช่อนทะเลและประมงพื้นบ้าน พร้อมกับมอบพันธุ์ปลาช่อนทะเลให้แก่เกษตรกร โดยมีนายกองเอก อุดลย์ ชูทอง รองผวจ.ภูเก็ต ต้อนรับและรายงานข้อมูลการทำการประมง และในระหว่างพบปะพี่น้องเกษตรกร ท่านรัฐมนตรีโชว์ฝีมือในการแลปลาช่อนทะเลในเมนูชาชิมิด้วย

ค่านายศิริโรจน์ ถิ่นนันทพิสิฐ ประธานวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาช่อนทะเลบ้านแหลมทราย ขอให้ รมว.เกษตรฯ ช่วยเหลือชาวประมงและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อ.ถลาง เพิ่มพื้นที่ประมงพื้นบ้าน จัดสร้างศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชน การส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางสัตว์น้ำให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะปลาช่อนทะเล และขอให้แก้ไขข้อกฎหมายเพื่อให้เกษตรกรและชาวประมงสามารถได้รับบริการจากภาครัฐอย่างสะดวกขึ้น รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการเพิ่มช่องทางการตลาดการจำหน่ายปลากระพงขาว

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า แม้ว่าจังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่จะพึ่งการท่องเที่ยวเป็นหลัก แต่ขณะเดียวกันยังคงมีประชาชนบางส่วนประกอบอาชีพเกษตรโดยเฉพาะการทำประมงพื้นบ้าน และที่ตนลงมาภูเก็ตเพราะต้องการสนับสนุนแก้ไขปัญหาให้กับ



พบเกษตรกร - ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรฯ นำคณะเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาช่อนทะเล พร้อมรับฟังปัญหาจากเกษตรกร ที่ท่าเรือแหลมทราย ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: อาทิตย์ 16 มิถุนายน 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12254

Col.Inch: 41.74 Ad Value: 45,914

หัวข้อข่าว: 'ธรรมนัส' ดันศูนย์ปลาช่อนทะเล

หน้า: 11(บนขวา)

PRValue (x3): 137,742

คลิป: ชาว-ดำ

เกษตรกรในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงปลาช่อนทะเลเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกัน ได้สั่งการให้กรมประมงเพาะพันธุ์สัตว์น้ำแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรห้ามซื้อขาย เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายเกษตรกร

จากนั้น ร.อ.ธรรมนัสและคณะได้เดินทางไปยังวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทุเรียน ต.ศรีสุนทร อ.ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อติดตามโครงการทำนบดินบ้านกวนตาแทนพร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและเพื่อการเกษตรของราษฎรในพื้นที่หมู่ 2 บ้านลิพอนบางกอก (บ้านกวนตาแทน) ต.ศรีสุนทร

# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/-

วันที่: อาทิตย์ 16 มิถุนายน 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16898

หน้า: 13(บนขวา)

Col.Inch: 14.79 Ad Value: 17,748

PRValue (x3): 53,244

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ธรรมนัสสูญเสียภูมิก่อเกิดแก้ปัญหาประมงพื้นบ้าน

## ธรรมนัสสูญเสียภูมิก่อเกิดแก้ปัญหาประมงพื้นบ้าน

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ที่ท่าเรือแหลมทราย ต.เทพกระษัตรี อ.กลาง จ.ภูเก็ต ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ ลงพื้นที่พบปะรับฟังเกษตรกรใน จ.ภูเก็ต จุดแรก ท่าเรือแหลมทราย เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาช่อนทะเลและประมงพื้นบ้านแหลมทราย โดยนายศิริโรจน์ ลิ่มนันทพิสิฐ ประธานวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาช่อนทะเลบ้านแหลมทราย กล่าวเรียกร้องและขอให้ช่วยเหลือชาวประมงและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ อ.กลาง ขอให้เพิ่มพื้นที่ประมงพื้นบ้านหรือจัดสร้างศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยเฉพาะปลาช่อนทะเล และขอให้แก้ไขกฎหมายเพื่อให้เกษตรกรและชาวประมงสามารถได้รับบริการจากภาครัฐอย่างสะดวกขึ้น และเน้นย้ำถึง

การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการเพิ่มช่องทางการตลาดการจำหน่ายปลากะพงขาว

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า แม้ว่าภูเก็ตส่วนใหญ่จะพึ่งการท่องเที่ยวเป็นหลัก แต่ยังคงมีประชาชนบางส่วนประกอบอาชีพเกษตรโดยเฉพาะการทำประมงพื้นบ้าน สิ่งที่ต้องมาในวันนี้ต้องการสนับสนุนแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงปลาช่อนทะเลเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกัน ได้สั่งการให้กรมประมงเพาะพันธุ์สัตว์น้ำแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรท่ามชื้อช่าย เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายเกษตรกร

จากนั้น ร.อ.ธรรมนัส เดินทางต่อไปยังวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ 2 ต.ศรีสุนทร อ.กลาง จ.ภูเก็ต เพื่อติดตามโครงการทำนบดินบ้านควนตาแทนพร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งและเพื่อการเกษตร

## กก.พยานาคราชยึดผลไม้เถื่อน

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. พ.อ.วรวิทย์ สัตตบุษย์ ผบ.กก.พยานาคราช นำกำลังเจ้าหน้าที่ คำนตรวจพืชสะเดา คำนตรวจพืชป่าคิงบซาร์ คำนตรวจพืชทำอากาศยานหาคใหญ่ คำนตรวจพืชบ้านประกอบ คำนตรวจพืชทำเรือสงขลลา และคำนกักกันสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ คำนตรวจและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดสงขลลา เข้าคำนตรวจสอบรณรรทุกตู้แช่ เย็นที่สงสัยว่าอาจบรณรรทุกสิ่งที่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าตามกฎหมายกักพืช ณ บริเวณ หน้าโรงแรมวีเจ ถนนกาญจนวนิช ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลลา

พ.อ.วรวิทย์เผยว่า จากการบรณรรการของหน่วยเฉพาะกิจพยานาคราชและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้เข้าคำนตรวจสอบรณรรทุกตู้แช่เย็นต้องสงสัยดังกล่าว โดยพบสินค้า ประเภทผลไม้ที่มีการลักลอบนำเข้าอย่างผิดกฎหมายหลายชนิด ประกอบด้วย 1.ส้ม น้ำหนัก 4,464 กิโลกรัม มูลค่า 580,320 บาท 2.แมล่อน น้ำหนัก 115 กิโลกรัม มูลค่า 23,000 บาท 3.โอโวคาโค น้ำหนัก 4,220 กิโลกรัม มูลค่า 1,730,200 บาท และ 4.ทับทิม น้ำหนัก 873 กิโลกรัม มูลค่า 174,600 บาท น้ำหนักรวมทั้งสิ้น 9,672 กิโลกรัม มูลค่า รวมประมาณ 2,508,120 บาท โดยเจ้าหน้าที่คำนตรวจพืชสะเดา จังหวัดสงขลลา ได้ คำนตรวจยึดสินค้าดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งข้อกล่าวหาต่อการลักลอบ ซึ่งมีการกระทำ ความผิดตาม พ.ร.บ. กักพืช มาตรา 8(2) มาตรา 10 โทษตามมาตรา 21 รายละเอียดดังนี้ มาตรา 8 บุคคลใดนำเข้าหรือนำผ่านซึ่งสิ่งต้องห้ามต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี มีโทษ โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จากนั้นจึงได้ นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางดังกล่าวส่งมอบและคำนตรวจการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อ พนักงานสอบสวน สถานีคำนตรวจภูธรอำเภอสะเดา เพื่อกำหนดคดีตามกฎหมายต่อไป

# แฉแก๊งหมูเถื่อนเจ้าเล่ห์

## แหกตานำเข้า 'ปลาแซ่แข็ง' ตะลึง 1,040 ตู้ ส่งร้านปิ้งย่าง

“ดีเอสไอ” แฉ ขบวนการหมูเถื่อนสุดเหิม ทำเอกสารปลอมใบรับรองสุขอนามัย แหกตาสถานทูตบราซิล เผย เจอหลักฐานเด็ด สำแดงเท็จผ่านด่านศุลกากร **♦ อ่านต่อหน้า 14**

**หมูเถื่อน** □ **ต่อจากหน้า 1**  
แจ้งปลาแซ่แข็งถึง 1,040 ตู้คอนเทนเนอร์ จากทั้งหมด 5,990 ตู้ คาดปลอมหมดทุกตู้ จากนั้นขนซุกห้องเย็น ก่อนกระจายไปนครปฐม-สมุทรสาคร-พระนครศรีอยุธยา-ปริมณฑล ส่วนใหญ่เป็นร้านหมูกระทะ

จากกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สอบสวนคดีหมูเถื่อนและเนื้อสัตว์นานาชนิด ที่ลักลอบเข้ามาผิดกฎหมาย ตามที่เดลินิวส์เสนอข่าวมาอย่างต่อเนื่องนั้น เกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. พ.ต.ต.ณัฐพล ดิชชอบธรรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวน เปิดเผยว่า คดีหมูเถื่อน 181 ตู้ นั้น คณะพนักงานสอบสวนเตรียมส่งสำนวนคดีบริษัท ซี เวิลด์ โพรเซ้น ฟู้ดส์ จำกัด, คดีบริษัท ศิขัณทิน เทรคคิง จำกัด และคดีบริษัท สมายล์ทีโอป เค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ให้สำนักงาน ป.ป.ช. ได้สวนข้อเท็จจริง เนื่องจากพบเพิ่มเติมว่า “ไม่ได้

มีเพียงเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ และกรมศุลกากรเท่านั้นที่เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ยังพบเจ้าหน้าที่กรมประมงอีกด้วย โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ด่านท่าเรือแหลมฉบัง ส่วนคดีห้างหุ้นส่วนจำกัด กันดา ไทยโฟรเซ่นฟิช และกดีบริษัท มายเฮ้าส์ เทรคคิง จำกัด จะเร่งสรุปสำนวนส่งให้พนักงานอัยการคดีพิเศษต่อไป คาดว่าทั้งหมดนี้จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย.

พ.ต.ต.ณัฐพล กล่าวว่า สำหรับคดีกลุ่มเฮียเก๋า หรือนายหลี เจ็งเจียว และกลุ่มนายประกรม มหากิจโลกิณ หรือบริษัท พี ซี ฟู้ดส์ เซ็นเตอร์ จำกัด รวม 10 ราย หรือคดีเนื้อสัตว์เถื่อนนานาชนิดกว่า 10,000 ตู้ คดีนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคนกลุ่มใหญ่หลายกลุ่มเชื่อมโยงกัน ผู้ต้องหาบางกลุ่มที่ดีเอสไอดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้ พบหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้ง 3 หน่วยงาน คือ กรมศุลกากร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง ต้องสรุปสำนวนส่ง ป.ป.ช. ได้สวนต่อไป ส่วนการเรียกเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ปรากฏในบัญชีรับจ่ายส่วยมาสอบปากคำในฐานะพยานนั้น อยู่ระหว่างรอรายชื่อแจ้งกลับจากทางกรมปศุสัตว์ เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่หลายรายได้เกษียณอายุราชการไปก่อน

พ.ต.ต.ณัฐพล ระบุว่า สำหรับคดีหมูเถื่อน 2,388 ตู้ ได้ประสานกับอัยการสูงสุด กรณีความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อขอรับข้อมูลจากประเทศต้นทางทั้ง 7 ประเทศ คือ ประเทศบราซิล อาร์เจนตินา เนเธอร์แลนด์ อิตาลี เดนมาร์ก เยอรมนี และฮ่องกง ในช่วงเดือน ต.ค.นี้ ที่กลุ่มผู้ต้องสงสัยสั่งนำเข้าสินค้า โดยอ้างว่าเป็นสินค้าประมงแช่แข็ง แต่จริงแล้วเป็นซากชิ้นส่วนสุกรแช่แข็ง เบื้องต้นสรุปจำนวนทั้งหมดมี 5,990 ตู้ ต้องนำเอกสารเปรียบเทียบ ว่าเมื่อครั้งบริษัทชิปปิ้งเอกชนมีการ

สำแดงเท็จเป็นปลาแซ่แข็งนั้น แท้จริงคือสินค้าอะไร

พ.ต.ต.ณัฐพล เปิดเผยต่อว่า ก่อนหน้านี้ตนและคณะทำงาน เดินทางไปพบเจ้าหน้าที่ทูตด้านการเกษตร สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ประจำประเทศไทย เพื่อขอความร่วมมือเรื่องผู้ล้นค้านำเข้า ที่มีการสำแดงเอกสารใบรับรองสุขอนามัย เบื้องต้นพบว่ามีการปลอมแปลงเอกสารเกิดขึ้น ขณะนี้พบมีการปลอมเอกสารใบรับรองสุขอนามัยประมาณ 1,040 ตู้ จากทั้งหมด 5,990 ตู้ ทั้งนี้สถานทูตบราซิลเชื่อว่าน่าจะมีการปลอมเอกสารทั้งหมด นอกจากนี้ยังขยายผลหมูเถื่อน 2,388 ตู้ พบว่ามีบริษัทชิปปิ้งเอกชน 2 แห่ง สำแดงเท็จตู้คอนเทนเนอร์นำเข้าสินค้า ระบุเป็นเนื้อปลาแซ่แข็ง ไปฝากเก็บไว้ที่บริษัทห้องเย็น โดยไม่ตรงกับห้องเย็นที่แจ้งไว้ในเอกสาร

พ.ต.ต.ณัฐพล กล่าวอีกว่า ส่วนขั้นตอนการนำตู้คอนเทนเนอร์ออกจากห้องเย็นไปส่งจำหน่ายนั้น การว่าจ้างรถกระบะหรือรถบรรทุกหกล้อ ขนย้ายชิ้นส่วนหมูแช่แข็งไปยังปลายทางใน จ.นครปฐม สมุทรสาคร จ.พระนครศรีอยุธยา และรอบปริมณฑล บางส่วนส่งต่อไปยังร้านหมูกระทะ หรือบางครั้งอ้างว่านำส่งไปยังโรงเชือด แต่จริง ๆ ในโรงเชือดใช้ชิ้นส่วนหมูแช่แข็งสำเร็จรูปในลักษณะหมูกล่อง ที่เป็นการนำเข้ามาจากต่างประเทศอีกด้วย.



# 'สุชาติ'เตรียมแผนดูแลมังคุด มอบ2หมื่นกล่องช่วยลดต้นทุน

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้ลงพื้นที่สวนมังคุด ณ สวนภูติศต.วังตะกอบ อ.หลังสวน จ.ชุมพร ทั้งนี้ ได้ติดตามมาตรการบริหารจัดการผลไม้และพืชเศรษฐกิจตัวรอง ปี 2567 ตามที่นายภูมิธรรมกำหนดไว้ โดยครั้งนี้มาตรวจสอบความพร้อมของมาตรการต่างๆ ก่อนที่ผลผลิตมังคุดออกสู่ตลาด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรชาวสวนมังคุด ว่า จะได้รับการดูแลตลอดทั้งฤดูกาลผลิต สำหรับมาตรการดูแลมังคุด เตรียมความพร้อมไว้เป็นที่เรียบร้อย และพร้อมดำเนินการทันที โดยมาตรการดังกล่าวจะครอบคลุมถึงการเข้าไปช่วยดำเนินการให้ผู้ส่งออก ผู้ประกอบการ ลังเข้าไปเปิดจุดรับซื้อ การเร่งระบายผลผลิตในช่วงที่ออกสู่ตลาดมาก ทั้งกระจายผ่านห้างค้าปลีกค้าส่ง ห้างท้องถิ่น ปิ่นน้ำมัน หมูบ้าน หรือคอนโดมิเนียม เป็นต้น

นายสุชาติกล่าวต่อว่า จากผลการตรวจสอบสถานการณ์ผลผลิต พบว่าปี 2567 มังคุดภาคใต้จะมีปริมาณรวม 148,018 ตัน ลดลง 0.2% ผลผลิต

จะเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2567 ผลผลิตออกตลาดมากที่สุดเดือนสิงหาคมนี้ ซึ่งได้สั่งการให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดติดตามสถานการณ์ผลผลิตและการซื้อขายอย่างใกล้ชิดแล้ว หากพื้นที่ใด มีปัญหาผลผลิตล้นตลาด หรือมีปัญหาด้านราคา ให้รายงานเข้าส่วนกลางโดยทันที เพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันที ในโอกาสนี้มอบกล่องไปรษณีย์สำหรับจัดส่งผลไม้ให้กับตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในจังหวัดชุมพร กว่า 20,000 กล่อง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกร ช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรในการจำหน่ายผลไม้ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมด้านการตลาดให้เกษตรกรเพิ่มช่องทางขายผลผลิต โดยเฉพาะการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์

"กระทรวงพาณิชย์ได้สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องเกษตรกรว่าจะได้รับการดูแล เมื่อผลผลิตออกสู่ตลาด และขอให้เกษตรกรรักษาคุณภาพผลผลิตให้ดี เพื่อให้ขายได้ราคาดี และขอฝากถึงผู้บริโภค ตอนนี้อย่าเพิ่งถึงฤดูมังคุดภาคใต้ ออกสู่ตลาดแล้ว ใครพบเห็นมังคุดที่ไหน ก็ขอให้ช่วยกันบริโภค เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และสนับสนุนเกษตรกรให้มีกำลังในการเพาะปลูกมังคุดให้บริโภคในปีต่อๆ ไป" นายสุชาติกล่าว



## 30 ปีพิสูจน์พลังชุมชนฟื้นคืนป่าน้ำกุ่ม คืนแหล่งอาหาร แหล่งน้ำ แหล่งเรียนรู้



ดร.นิศา รัตนดิกลง ภูเก็ต

บนยอดเขาที่มีความสูงประมาณ 580 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล หากขึ้นไปยืนบนจุดสูงสุดและมองไปรอบ ๆ ภาพที่เห็นคือผืนป่ากว้างใหญ่อยู่เต็มเทือกเขาสลับซับซ้อนเขียวชอุ่มสุดตา ตัดกับเมฆสีเทาต้นหน้าฝน ให้ความรู้ถึงถึงความอุดมสมบูรณ์อย่างยิ่ง

“เมื่อ 30 ปีก่อน ภาพที่เรามองจากจุดนี้ไป ไม่ได้เป็นแบบนี้ ภูเขาตรงหน้าเราโล่งเตียน ไม่มีต้นไม้เหลือซากต้น” เขียวอ่อน หรือ ภาณุทัสน์ ทนถ่อนดี ปราชญ์ชาวบ้าน บอกขณะมองไกลไปทางขอบฟ้าทิศตะวันตกเฉียงใต้ของยอดเขาถ้ำพระ

นายไกร พรหมสินอง นายกองกลางบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม เด่าว่า อบต.น้ำกุ่ม มีเทือกเขา และป่าไม้ปิดล้อมทุกด้าน จึงมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูซัด และอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ มีป่าไม้ และ

แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ ซึ่งในอดีต อบต.น้ำกุ่มเป็นพื้นที่สัมปทานตัดไม้ ทำให้ป่าไม้ถูกทำลายเป็นภูเขาหัวโล้นเกิดอุทกภัย ขาดที่ทำกิน คนในชุมชนต้องอพยพไปทำงานต่างถิ่นจำนวนมาก เนื่องจากไม่มีทรัพยากรในการดำรงชีวิต ปัจจุบันจากที่ชาวชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันพลิกฟื้นผืนป่า โดยได้รับการสนับสนุนจาก สสส. ในการพัฒนาโครงการจัดการท้องถิ่น ทำให้ชุมชนอยู่ร่วมกับป่า ตลอดจนสร้างมูลค่าจากผลผลิตการเกษตรมุ่งเน้นผลิตในระดับครัวเรือนเพื่อบริโภค เมื่อเหลือจึงจำหน่าย นำไปสู่การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ มีกรรมกรกลุ่มอาชีพต่าง ๆ โดยใช้ภูมิปัญญา และทรัพยากรในพื้นที่ ทำให้คนที่ต้องพลัดถิ่นไปทำงานกลับมามีทำกินในพื้นที่มากกว่า 90%

ผืนป่าแห่งนี้ยังเป็นแหล่งวัดคุณค่าที่สำคัญที่ช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชาวบ้านด้วย

นั่นคือ “หญ้าไม้กวาด” ซึ่งขึ้นอยู่ตามที่โล่งเชิงเขา ในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม ชาวบ้านจะขึ้นไปตัดดอก เพื่อนำมาทำไม้กวาดดอกหญ้าสร้างรายได้ โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม (อบต.น้ำกุ่ม) ได้สนับสนุนชาวบ้านตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้กวาดดอกหญ้า มีจำนวนสมาชิก 46 คน

นอกจากนี้ทาง อบต.น้ำกุ่ม ยังได้จัดการให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนในตำบลผ่านโครงการเยาวชนดวงใจสีเขียวเมื่อปี 2561 และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนมีเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการแล้วเกือบ 200 คน

เท่ากับว่าป่าน้ำกุ่มในวันนี้คือแหล่งศึกษาเรียนรู้ของคนในพื้นที่ มีการทำกิจกรรม ศึกษาแหล่งอาหารผ่านคนสองวัย ให้รู้จักต้นไม้และการใช้ประโยชน์จากป่านับเป็นการส่งต่อประสบการณ์จากคนรุ่นก่อนสู่คนรุ่นหลัง โดยมีกลุ่มผู้สูงอายุที่เลขเข้าป่า ทหาอาหาร หาสมุนไพร มาใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นผู้นำทางให้กับเยาวชนเข้าไปในป่า

ด้วยทุนและศักยภาพดังกล่าว นายสมพร ไร่บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ พร้อมด้วย ดร.นิศา รัตนดิกลง ภูเก็ต รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุน



ศุภกาวะชุมชน (สำนัก 3) นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ประธานกรรมการกำกับทิศทางแผนศุภกาวะชุมชนพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่น ท้องถิ่น ชาวบ้าน และกลุ่มเยาวชนดวงใจสีเขียว ลงพื้นที่เดินเท้าเข้าป่า เพื่อศึกษาธรรมชาติและให้กำลังใจแก่เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

โดย นายสมพร ใช้งานยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ กล่าวถึงต้นทุนของชุมชนบ้านน้ำกุ่มว่า มีทั้งทุนทางธรรมชาติ ทุนทางศาสนา และทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำมาหลอมรวมกำหนดเป็น “ธรรมนูญป่าชุมชน” เพื่อการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โดยชุมชน โดยไม่จำเป็นต้องแก้กฎหมาย

“ถ้าเราสามารถมาคุยร่วมกัน มีความรับผิดชอบร่วมกัน โดยมีเป้าหมายคือป่าที่พวกเราจะต้องรักษาป่าไม้วีเราจะต้องทำให้ป่าไม้เพิ่มมากขึ้น มีโอกาสเพิ่มก็เพิ่ม เพียงแต่ไม่ทำลาย เราก็จะได้ประโยชน์จากป่าไม้ ซึ่งส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ ผมคิดว่าเราสามารถค่อยๆ ออกได้ ซึ่งน้ำกุ่มได้พิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจน เพราะอยู่ตั้งแต่ป่าที่สมบูรณ์กลายเป็นเขาหัวโล้นมาเปลี่ยนชีวิต เจอวิกฤติต่าง ๆ มากมาย แต่คนน้ำกุ่มก็สามารถพลิกฟื้นให้เป็นป่าสมบูรณ์อีกครั้ง” นายสมพร กล่าว

ส่วน ดร.นิลา รัตนดิลา ณ ภูเก็ต รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนศุภกาวะชุมชน (สำนัก 3) กล่าวว่า อบต.น้ำกุ่ม ใช้หลักการดำเนินงาน และบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งเน้นให้

มีการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล ด้วยการจัดการดิน น้ำ ป่า ทำแนวป้องกันไฟป่า สร้างฝายชะลอน้ำ ปกคลุมหญ้าแฝก จัดตั้งศูนย์ร่วมประชุมวางแผนป้องกันหรือแก้ไขปัญหาพร้อมกัน เฝ้าระวังและเตือนภัยในช่วงที่อยู่ในภาวะเสี่ยง นอกจากนี้ มีการคิดแยกขยะ 530 คริวเรือน จากทั้งหมด 595 คริวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 90.5 ถึงแม้จะเป็นพื้นที่ห่างไกล แต่มีต้นทุนทางสังคมที่ดี ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีความเข้มแข็งในการลุกขึ้นมาพร้อมกันจัดการป่า

“น้ำกุ่ม ไม่ได้เพิ่งมาเริ่มต้นและไม่ได้เพิ่งเข้ามาเป็นแกนนำสำคัญ เพราะเข้าร่วมมาตั้งแต่ปี 2555 แล้วค่อย ๆ พัฒนา ค่อย ๆ ก่อร่างสร้างตัว น้ำกุ่มทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายและสถานพลังและตกลงในเครือข่ายว่าจะทำอะไรด้วยกัน ซึ่งสิ่งนี้อาจจะเป็นส่วนสำคัญของภาพรวมการเสริมความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นและสะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพชีวิตและการสร้างเสริมสุขภาพ มันเกิดขึ้นได้จริง จากชุมชนท้องถิ่นของเรา อันนี้จะเป็นตัวยืนยันตัวพิสูจน์ให้เห็นว่า สิ่งที่ สสจ. ลงมาหนุนเกิดผลได้จริงจากพวกเราทุกคน” ดร.นิลา กล่าวสรุป

ด้วยการทำงานอย่างต่อเนื่องยาวนาน ทำให้บ้านน้ำกุ่ม เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีของชุมชนที่สามารถพึ่งตนเองและจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน.

[pomprapai@dailynews.co.th](mailto:pomprapai@dailynews.co.th)

# 'กระท้อน'ของดีลพบุรี อร่อยเปรี้ยวอมหวาน การันตีคุณภาพมาตรฐานGI



หากพูดถึง “กระท้อน” หลายคนคงจะรู้จักกันดี แต่อาจจะไม่ทราบว่า มีหลากหลายสายพันธุ์

สำหรับกระท้อนที่มีรสชาติอร่อย เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคต้องเป็นกระท้อนของลพบุรี ที่ปลูกกันมากใน ต.ตะลุง และตำบลข้างเคียง ในเขต อ.เมืองลพบุรี โดยมีพื้นที่ปลูกกระท้อนในสายพันธุ์ต่างๆ เกือบ 500 ไร่ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ราบลุ่มดินร่วนปนทรายที่กระท้อนชอบ ซึ่งทุกปีจะมีพ่อค้าส่งเดินทางมารับซื้อถึงสวน ปีหนึ่งจะให้ผลผลิตนับหลายร้อยตัน โดยในปีนี้เป็นที่พบว่าอากาศแปรปรวน ส่งผลให้กระท้อนให้ผลผลิตน้อยกว่าในทุกปีที่ผ่านมา

ส่วนในเรื่องของรสชาติความอร่อยของกระท้อนลพบุรีนั้น ยังไม่เปลี่ยนแปลง

สำหรับกระท้อนลพบุรี ที่ปลูกกันส่วนใหญ่มีพันธุ์ทับทิม พันธุ์ปูเฝ้า พันธุ์อีล่า และพันธุ์นิ่มนวล โดยแต่ละพันธุ์ก็จะมีรสชาติที่อร่อยแตกต่างกันไป ให้รสชาติเปรี้ยว อมหวาน รสชาติหวานนุ่ม เนื้อกระท้อนหวาน ซึ่งที่มีการวางจำหน่ายส่วนใหญ่อยู่ในราคา 3 กก. 100 บาท และ 2 กก. 100 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของผลกระท้อนและสายพันธุ์ที่แตก

ต่างกันออกไป

สำหรับกระท้อนลพบุรี

นั้น ได้รับการรับรองว่าเป็นกระท้อนที่มีมาตรฐาน GI เครื่องบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็นระบบการการันตีคุณภาพ จึงทำให้ในแต่ละปีจะมีผู้ที่ซื้อหากระท้อนลพบุรีกันเป็นจำนวนมาก จนทำให้ผลผลิตกระท้อนจะสร้างรายได้ให้กับเจ้าของสวนจำนวนมาก บางรายมีราย

จำหน่ายกระท้อนส่งลูกหลานเรียนจนจบการศึกษาระดับสูง

นายประยุทธ โพธิ์ยิ้ม นายก อบต.ตะลุง อ.เมืองลพบุรีเปิดเผยว่า นอกจากจะสนับสนุนตลาดจำหน่ายกระท้อนให้กับชาวสวน โดยวางจำหน่ายบริเวณริมถนนสายลพบุรี-บ้านแพรกกระหว่างหลัก กม.ที่ 10-15 ซึ่งอยู่ในพื้นที่ ต.โพธิ์เก้าต้น ต.ตะลุง และ ต.จิวราย ที่มีการปลูกกระท้อนกันเป็นจำนวนมาก รวมทั้งถนนสายเลี่ยงเมืองลพบุรี-ท่าวัง แล้วยัง

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/คนเมือง-ภูมิภาค

วันที่: อาทิตย์ 16 มิถุนายน 2567

ปีที่: 46

ฉบับที่: 16898

หน้า: 12(บน)

Col.Inch: 74.15

Ad Value: 88,980

PRValue (x3): 266,940

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'กระท้อน'ของดีลพบุรี อร่อยเปรี้ยวอมหวาน การันตีคุณภาพมาตรฐานGI



ได้ร่วมมือกับทาง อ.เมืองลพบุรี โดยทุกปีได้จัดงานเทศกาลกระท้อนหวานของดีลพบุรีที่เป็นอีกตลาดในการจำหน่ายกระท้อน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริโภคและชื่นชอบในรสชาติกระท้อนลพบุรีมาซื้อหากันเป็นจำนวนมาก

“นอกจากนี้ยังได้นำกลุ่มแม่บ้านชาวสวนกระท้อนได้รวมตัวกันแปรรูปกระท้อน เพื่อที่มาแปรรูปไม่ให้เกิดกระท้อนต้องเน่าเสียอย่างเปล่าประโยชน์ รวมทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในการนำผลกระท้อนมาแปรรูปสร้างรายได้ให้กับครอบครัว โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง ได้ให้การสนับสนุนในการช่วยประชาสัมพันธ์ในแปรรูปกระท้อน ซึ่งได้มีการนำมาทำกระท้อนลอยแก้ว กระท้อนแช่อิ่ม กระท้อนกวนหรือกระท้อนหยี กระท้อนคลุกบ๊วย กระท้อนสามรส โดยพบว่าในปีนี้กระท้อนที่นำมาแปรรูปมีลูกค้าสั่งจองกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นการถนอมอาหารที่สามารถเก็บไว้บริโภคได้ตลอดทั้งปีและยังเป็นของฝากได้อีกด้วย”



นายประยูรทศกล่าวอีกว่า สำหรับปีนี้มีการจัดงานกระท้อนหวานของดีลพบุรีระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งผู้ที่ชอบลิ้มรสชาติกระท้อนลพบุรีจะได้ซื้อหากะท้อนในราคาถูกไว้รับประทาน นอกจากนี้ยังจะซื้อไปเป็นของฝากจากชาวสวนและยังมีการวางจำหน่ายกระท้อนแปรรูปที่

หลากหลาย รวมทั้งในการจัดงานยังมีการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร การแสดงของนักเรียน การแสดงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจำหน่ายสินค้าราคาถูกลดรายจ่ายให้กับประชาชน

“เชื่อว่าในปีนี้จะเกษตรกรชาวสวนกระท้อนจะมีรายได้จากการจำหน่ายกระท้อนไม่ต่างจากทุกปี

ที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่ากระท้อนในปีนี้มีวางจำหน่ายจนถึงประมาณปลายเดือนกรกฎาคม จึงขอเชิญประชาชนที่สนใจในรสชาติกระท้อนและกระท้อนแปรรูปมาร่วมงานพร้อมกับซื้อหากะท้อนและกระท้อนแปรรูปไปเป็นของขวัญ ของฝากได้ในราคาถูก”

## ชาติชาย ไช้หงษ์

# เที่ยวจำตุตุพน'ชัยภูมิ' อันซีน'ทุ่งดอกกระเจียวบาน' สุดยอดทิวลิปไทยแลนด์



## รายงาน

**น.ส.อรอรภา ไล่หิระ** รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนายอำเภอเทพสถิต หัวหน้าเขตอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันแถลงเตรียมจัดงานต้อนรับเทศกาลดอกกระเจียวบาน ประจำปี 2567 ที่ด้านหน้าสำนักงานอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

โดยในปีนี้ประเทศไทย รวมถึงพื้นที่ จ.ชัยภูมิ ได้เข้าสู่ฤดูฝนตกชุกมาตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ทำให้ทุ่งดอกกระเจียว ในเนื้อที่กว้างกว่า 800 ไร่ ภายในอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ เริ่มบานสะพรั่งผลิดอกขึ้นมาให้ชมอีกปีแล้วมากกว่า 5% ซึ่งถือว่าเทศกาลท่องเที่ยวชมทุ่งดอกกระเจียวบาน ของ จ.ชัยภูมิ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติขึ้นชื่ออันดับโลก จนได้รับฉายาว่า เป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดยอดทิวลิปไทยแลนด์ ที่หนึ่งปีจะมีให้ชมเพียงครั้งเดียวในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายนของทุกปี

และในปีนี้ จ.ชัยภูมิ มีการเตรียมความพร้อมเปิดงานต้อนรับเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานอย่างเป็นทางการขึ้นในวันที่ 20 มิถุนายนนี้ ไปจนถึงเดือนสิงหาคม 2567 ในรูปแบบท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์



# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/คนเมือง-ภูมิภาค

วันที่: อาทิตย์ 16 มิถุนายน 2567

ปีที่: 46

ฉบับที่: 16898

หน้า: 12(ล่าง)

Col.Inch: 116.91 Ad Value: 140,292

PRValue (x3): 420,876

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงาน: เทียวฉ่ำฤดูฝน 'ชัยภูมิ' อันซีน 'ทุ่งดอกกระเจียวบาน' สุดยอดทิวลิปไทยแลนด์



ธรรมชาติ สู่แหล่งท่องเที่ยว Soft Power ทั้งจังหวัด สู่สากลระดับนานาชาติ หนึ่งในเดียวของประเทศไทย ที่ในหนึ่งปี จะมีดอกกระเจียวบานสะพรั่งเต็มพื้นที่ป่าเต็งรังภายในอุทยานป่าหินงาม ภายในอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม

โดยจุดที่น่าสนใจคือป่าหินธรรมชาติที่มีรูปร่างสวยงามแปลกตาหลายชนิด ทั้งรูปปราสาท รูปช้าง รูปถ้วยแชมป์ฟุตบอลโลก หรือถ้วยฟีฟ่า และอื่นๆ ที่มีอายุสวนหินเก่าแก่อายุมายาวนานนับล้านปี กระจายอยู่ในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 800 ไร่ มีจุดชมวิวที่คนที่สวยงาม อากาศเย็นสบายกลางคืนทะเลหมอกบนเขาพังเหยสูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 800 เมตรขึ้นไป

ในช่วงปลายฝนไปจนถึงต้นหนาวของทุกปี จะมีความร่มรื่น ที่เรียกว่าผาสุดแผ่นดินบนที่ราบสูง เป็นเขตแดนระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในช่วงฤดูฝนของทุกปี ต้นดอกกระเจียวภายในทุ่งหญ้าป่าแพ่ง จะชูช่อผลิดอกสีชมพูอม

ม่วง ออกมาเต็มพื้นที่พื้นที่ป่าไม้ ตามชอกหิน อย่างมากมายเต็มพื้นที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม เป็นที่น่าประทับใจของผู้มาเที่ยวชม ที่เปรียบเหมือนดังคนที่ได้มาสัมผัสตั้งดินแดนสวรรค์ ที่ธรรมชาติสรรค์สร้างขึ้นมาเองโดยธรรมชาติ

ในช่วงตลอดช่วง 3 เดือนจากนี้ไป วันเสาร์-อาทิตย์ การจัดงานดอกกระเจียวบานปี 2567 จะมีการจัดกิจกรรมมากมายทั้งการจัดนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด การจัดประกวดดอกกระเจียวประติษฐ์ ประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของคนพื้นเมือง ที่เรียกว่าชาวบนหรือที่เรียกว่าชาว "ญ้อกูร" ชนเผ่าชาวมอญโบราณที่มีอยู่ในพื้นที่มาช้านาน

โดยเฉพาะการจำหน่ายสินค้าผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่เป็นสุดยอดสินค้าขึ้นชื่อมีให้เลือกซื้อป ชม แซะ กันอีกจำนวนมากมาย โดยเฉพาะทุเรียนที่นี่ มีรสชาติที่มีเอกลักษณ์ อร่อยไม่เหมือนใคร จนได้รับการขนานนามให้เป็นทุเรียนไอโซนผลไม้แห่งเอกเขา (พังเหย) ป่าหินงาม อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชัยภูมิแล้วต้องมาชิมกันให้ได้ เพราะ

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/คนเมือง-ภูมิภาค

วันที่: อาทิตย์ 16 มิถุนายน 2567

ปีที่: 46

ฉบับที่: 16898

หน้า: 12(ล่าง)

Col.Inch: 116.91 Ad Value: 140,292

PRValue (x3): 420,876

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงาน: เทียวฉ่ำฤดูฝน 'ชัยภูมิ' อันซีน 'ทุ่งดอกกระเจียวบาน' สุดยอดทิวลิปไทยแลนด์



หนึ่งปีมีครั้งเดียว

รวมทั้งผลผลิตสะอาดของที่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ก็มีรสชาติเด็ดไม่แพ้ที่อื่นๆ อีกเช่นกัน รวมทั้งการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฉพาะส่วนที่เป็นดอกกระเจียวที่บ้านที่ไม่ใช่กระเจียวที่เกิดขึ้นในทุ่งดอกกระเจียว แต่เป็นอีกสายพันธุ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่สามารถนำมารับประทานได้ ที่ปัจจุบันได้ถูกนำมาแปรรูปเป็นของหวาน ประเภทไอศกรีมดอกกระเจียว อีกอาหารของหวานทางเลือกอาหารสุขภาพของ จ.ชัยภูมิ เป็นที่นิยมในปัจจุบัน ที่หาชิมได้ยากยิ่งอีกประเภทไม่แพ้กัน หากใคร หรือนัก



การท่องเที่ยวจากต้นพันธุ์กระเจียวที่เป็นพืชผักสวนครัว มีการปลูกไว้ในพื้นที่กันจำนวนมาก นำมาแปรรูปเป็นไอศกรีมกระเจียวที่มีรสชาติลงตัว เป็นอาหารสุขภาพ



ท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมทุ่งดอกกระเจียวบานในปี 2567 นี้ ต้องบอกว่าไม่ควรพลาดเที่ยวชมทุ่งดอกกระเจียวบานตั้งดินแดนสวรรค์บนที่ราบสูงของภาคอีสาน ปัจจุบันได้รับฉายานามโด่งดังไปทั่วโลกว่าสุดยอดดินแดนทิวลิปไทยแลนด์

ได้มาชิมสินค้าอาหารขึ้นชื่ออย่างผลไม้เหินโอโซนที่อยู่บนสุดยอดเทือกเขาพังเหยอากาศอันบริสุทธิ์ และประเภทสะอาด ที่ในพื้นที่ อ.เทพสถิต สามารถปลูกได้มีคุณภาพเอกลักษณ์นำไปประกอบอาหารผัดใส่กึ่ง ก็มีรสชาติสุดยอดความอร่อยไม่แพ้ที่อื่นๆ อีกเช่นกัน รวมทั้งตบท้ายด้วยของหวานอย่างไอศกรีมสินค้าที่มี

ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดชัยภูมิ ตามมาอีกด้วย

ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเตรียมตัวเดินทางมาท่องเที่ยวเทศกาลต้อนรับชมทุ่งดอกกระเจียวบานสุดยอดทิวลิปไทยแลนด์ในปี 2567 จากนั้นต่อไปในระยะ 3 เดือนจนถึงปลายเดือนสิงหาคมปีนี้ นอกจากนี้ยังมีสินค้าโอท็อปชื่อดัง ทั้งอาหาร เครื่องแต่งกาย สมุนไพร จากทุกอำเภอของจังหวัด

ชัยภูมิ พิเศษสุดสำหรับปีนี้ได้จัดรถ OTOP บริการรับ-ส่งนักท่องเที่ยว ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เพื่อสร้างความสะดวก ปลอดภัย และสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว

ขณะนี้ทุกฝ่ายได้เตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวที่จะมีพิธีเปิดต้อนรับชมทุ่งดอกกระเจียวบานอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 มิถุนายนนี้

## สุทธิพงษ์ เสฎฐรังสี



# เป้าหมายในการผลักดันจีดีพีให้โต **3%** ในปี 2567



• สมหมาย กาษี  
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง



การประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ที่ได้มีการแถลงข่าวโดยท่านรองนายกรัฐมนตรี **พิชัย ชุณหวชิร** ให้ผู้สื่อข่าวและประชาชนได้ฟังกันทั่วไปแล้วนั้น ผมอ่านดูแล้วอดที่จะเป็นห่วงว่า มาตรการที่รัฐบาลคิดจะทำเพื่อให้บรรลุเป้าที่จะให้เศรษฐกิจไทยในปี 2567 นี้ให้ได้ถึง 3% นั้น จะเป็นเป้าหมายเสียมากกว่า แทนที่จะโตได้ถึงเป้าอีก 6 เดือนที่เหลือของปี

อาจโดนลมพัดกระโชกไม่ก็ครึ่ง 3% ก็ไม่ได้แต่อาจลดลงมาเหลือ 2% เป็นไปได้มากที่สุดทีเดียว ที่ผมกล่าวเช่นนั้น ไม่ใช่จะไปดูถูกดูแคลน ดร. เศรษฐกิจ ชูนี้ โดยเฉพาะท่านพิชัย รัฐมนตรีคลังและรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ผมรู้ฝีมือของท่านดีว่าเป็นผู้ที่จัดจ้านในเรื่องการเงินและการบริหารธุรกิจที่เก่งหาตัวจับยากคนหนึ่ง แต่ตัวท่านนั้น แม้จะผ่านงานเอกชนและผ่านงานองค์กรใหญ่อย่าง ปตท. แต่ไม่เคยรับราชการ ซึ่งระบบราชการนี้แหละ

คือตัวปัจจัยลบที่สำคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน บวกกับธรรมเนียมการคอร์รัปชัน ที่มีอยู่ทั่วทุกหัวระแหงของราชการ รวมทั้งการสั่งการ หรือ วจีเดิน โดยทางการเมือง เพื่อจะเอาโครงการไปให้พรรคพวกในวงการเมืองได้โครงการไปทำ เป็นต้น

ปัจจุบันสิ่งเลวร้ายเหล่านี้ยังมีมากกว่าเดิม สิ่งเหล่านี้จะเข้าไปนิวเนียเป็นกระแสลมเข้าไปกระทบเป้าทุกวิทุกวัน ในที่สุดเป้าหมายก็ค่อยๆ ยุบ มันจะพองเต่งตึงและขยายเป็นถึง 3% ไม่ได้หรอกครับ

ผมจะขอให้ความเห็นว่า จะไปไม่ถึงเป้าได้อย่างไร ทั้งนี้ขอให้ ดร. เศรษฐกิจอย่าคิดอย่างโน้นอย่างนั้นนะครับ ผมขอติเพื่อไม่ให้เป้าหมายมันแฟบเกินไปมากกว่า

เป้าแรก คือ การผลักดันการท่องเที่ยว ที่ตั้งเป้าไว้ 35.7 ล้านคน จะให้เพิ่มขึ้นไปอีก 1 ล้านคน เป็น 36.7 ล้านคน และจะให้นักท่องเที่ยวอยู่นานขึ้น เรื่องนี้ควรจะเป็นไปได้

หรือจะให้เพิ่มขึ้นอีก 2-3 ล้านคน ก็อาจเป็นไปได้

แต่อย่าลืมว่าขณะนี้สถานะทางภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลกไม่ดี ถ้ามีเรื่องรุนแรงมากขึ้น หรือเกิดโรคระบาดที่รุนแรงสักอย่างที่ไหนสักแห่ง เป้าที่ว่าไว้ที่ 35.7 ล้าน



**แทนที่จะโตได้ถึงเป้า อีก 6 เดือนที่เหลือของปี อาจโดนลมพัดกระโชกไม่ก็ครึ่ง 3% ก็ไม่ได้ แต่อาจลดลงเหลือ 2% เป็นไปได้มากที่สุด**



คน ก็จะไปไม่ถึงแน่ เรื่องนี้บอกได้ว่าความเสี่ยงยังมีมากอยู่ดี

เป้าที่สอง คือ การเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนภาครัฐปี 2567 ที่มียอดทั้งหมด 8.5 แสนล้านบาท โดยรัฐจะพยายามขับเคลื่อนให้มีการเบิกจ่ายให้ได้ถึง 70% ภายในปีนี้ (เข้าใจว่าภายใน ธันวาคม 2567) เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่รัฐบาลทุกยุคทุกสมัย รวมทั้งกรมบัญชีกลาง ซึ่งเป็นคนคุมการจ่ายเงินเขาเร่งกันตลอดทุกรัฐบาล แต่ก็ทำยาก ที่ยากคนที่เป็นรัฐมนตรีทั้งว่าการและรัฐมนตรีช่วยต่างก็ทราบกันดี เหมือนสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจ

เพราะรัฐมนตรีมีวาระจาทกับคนของผู้รับเหมาไม่เสร็จ หรือคนของรัฐมนตรีกำลังแย่งกันขอ

โครงการจากหน่วยงานเจ้าของโครงการอยู่ บางโครงการนำหน้าท่าทางอ้อมหมีพื้มันดี รัฐมนตรีหรือนักการเมือง ที่เข้ามาดูแลมขอกทำกันตรงๆ ก็มีมากอยู่

เรื่องเช่นนี้ต่างหากที่ทำให้โครงการล่าช้า บางโครงการเช่น โครงการรถไฟฟ้าส่วนสร้างอุโมงค์ลอดแม่น้ำเจ้าพระยา ก็เริ่มโครงการกันไม่ได้สักที ซ้ำมารวม 2-3 ปีเห็นจะได้

เป้าที่สาม คือ การส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชน ที่บอกว่าขณะนี้ภาคเอกชนขอการส่งเสริมการลงทุนจากรัฐบาลผ่านสำนักงานบีโอไอ มีเม็ดเงินเตรียมลงทุนอยู่ถึง 800,000 ล้านบาท ถ้าสามารถดึงเงินลงทุนมาปีนี้สัก 3-4 แสนล้านบาท ก็

ช่วยเพิ่มจีดีพีได้

ผมว่าเรื่องนี้ ธรรมดา เศรษฐกิจคงฟื้นไปกระมัง เพราะจริงๆ ที่เริ่มเห็นกันตอนนี้ในประเทศไทย คือ การจ้างงานคนไทยให้หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่ถอนตัวไปหรือย้ายถิ่นฐานไปจากเมืองไทยมากกว่า

ท่านผู้อ่านพอจะเห็นภาพของเป้าลมแล้วหรือยังครับ ผมบอกตรงๆ ตามที่ได้ฟังมาและที่เป็นความเห็นของผมเองว่า รัฐบาลนี้ยังเดินยังไม่มองและแยกแยะสิ่งดีและชั่วไม่ออก ฟังบางท่านในคณะรัฐมนตรีพูดว่า การที่ทุกวันนี้หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ตกต่ำมากกว่าประเทศอื่น ไม่ใช่เพราะรัฐบาล ผมไม่ได้โทษใครนะครับ

แต่เสี่ยงจากนักธุรกิจ ผู้รัและผู้ที่ไม่ฝึกฝนการ เมืองทั้งหลายพูดเหมือนกันว่าเป็นเพราะรัฐบาลเป็นสำคัญ เพราะรัฐบาลนี้ไปก้าวก่ายกับธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่บริหารงานด้านเศรษฐกิจและการเงินตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมั่นคง

ในขณะที่ทางฟากรัฐบาลไม่เคยมีใครพูดถึงและกระทำในเรื่องธรรมาภิบาลให้ประชาชนและโลกเขาเห็นบ้างเลย แล้วมันจะเอาดีตรงไหนมาลงทุนครับ ●

